

ข่าวเกษตรกรชายแดนใต้

ฝึกอบรมเกษตรกร

ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ในช่วงเดือนกรกฎาคม ได้จัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรจำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตรแรกคือ หลักสูตร “ศัตรูของล่องกองและการป้องกันกำจัด รุ่นที่ 2” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2551 มีเกษตรกรกรเข้ารับการฝึกอบรม 129 ราย หลักสูตรที่สองคือ หลักสูตร “เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตล่องกอง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2551 มีเกษตรกรกรเข้ารับการฝึกอบรม 100 ราย

ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตปัตตานี ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ได้จัดฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรจำนวน 3 หลักสูตร หลักสูตรแรกคือ หลักสูตร “เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2551 มีเกษตรกรกรเข้ารับการฝึกอบรม 50 ราย หลักสูตรที่สองคือ หลักสูตร “เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกปาล์มน้ำมัน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2551 มีเกษตรกรกรเข้ารับการฝึกอบรม 50 ราย หลักสูตรที่สามคือ หลักสูตร “เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตล่องกอง” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2551 มีเกษตรกรกรเข้ารับการฝึกอบรม 200 ราย

เตรียมจัดงานเกษตรบิกแฟร์

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมกลุ่มวิชาการ สวพ.8 จังหวัดสงขลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายจักรี สุจริตธรรม ได้ประชุมหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมจัดงานเกษตรบิกแฟร์ ของดีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะจัดขึ้น ณ บริเวณตลาดขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2551 ที่ประชุมได้มีข้อสรุปให้แต่ละจังหวัดจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

สงขลา จัดแสดงรูปปั้นนางเงือกพร้อมฉากทะเล เกาะยอ เน้นผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด หากเป็นไปได้จะมีการนำต้นจริงมาแสดงด้วย โดยทำเป็นพุ่มต้นตาล มีกระท่อมทำกิจกรรม สินค้าที่นำมาแสดงประกอบด้วย ผ้าเกาะยอ หนึ่งปลากะพงทอดกรอบ กะปิเทพา ไข่เค็ม นมแพะ



เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง ศัตรูของล่องกองและการป้องกันกำจัด รุ่น 2

ไข่ไก่ราคาถูก (มีขายตลอดงาน) ไข่ครอบ น้ำพริกแมงดา ส่วน สวพ. 8 จัดนิทรรศการเรื่อง ถั่วหรั่งและมันขี้หนู พร้อมตัวอย่างของจริง ร่วมกับบริษัทที่รับผลิตสินค้าส่งออก นำผลิตภัณฑ์จากเตยหนามมาโชว์ในงาน นอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมาร่วมด้วย

สตูล เน้นแสดงภาพทะเลสวย สินค้าไข่มุกทะเล ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ขนมจำปาตะ สะตอทอง ซากข์ นิทรรศการเน้นปาล์มเป็นหลัก ซึ่งจะมีการนำต้นปาล์มจริงไปแสดงพร้อมผลปาล์มน้ำมัน แพะ และกล้วยไม้ รองเท้าনারีพันธุ์ชาวสตูล

นราธิวาส แสดงไปไม้สีทอง กรงนก ปาล์มน้ำมัน โดยจะติดต่อโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อนำน้ำมันปาล์มมาจำหน่ายในงานในราคาพิเศษ มีต้นไม้ตระกูลหมากแดงมาจำหน่าย มีการสาธิตการแกะเรือกอกและสาธิตการทำผ้าบาติกและหมวก บูดแห้ง ผ้าคลุมหน้าสตรี

ยะลา เน้นการส่งเสริมการแปรรูปกล้วยหิน ส้มแขก หมี่เบตง ผ้าคลุมหน้าสตรี ทุเรียนกวนสุญญากาศ ปลาสด ส้มแขกแช่อิ่ม เตยหนาม นิทรรศการดอกดาหลา และยางพารา

ปัตตานี จัดนิทรรศการทางด้านประมง แสดงปะการังเทียม ข้าวอินทรีย์ และข้าวปลอดสารพิษ มีการแสดงเรือกอกและจำลอง ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกผีเสื้อเทียม หมวกกอบีเยาะ ลูกหยี บูด กล้วยเส้นสมุนไพร กล้วยม้วน ข้าวเกรียบ ชิงพง ส้มแขกสำเร็จรูป สะตอ และปลากระป๋อง นอกจากนี้ ในงานได้จัดสถานที่ให้ผลผลิตล่องกอง จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้วางจำหน่าย และจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมแสดงของภาคใต้ทุกวัน